



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๔๖๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๔๙ ๔๖๘๐
ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๓ / ๖๕๑๔ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง เชิญชวนอาจารย์ / นักวิจัยเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

เรียน

ตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๗ และ (ฉบับที่ ๓) ๒๕๕๗ ได้มอบให้คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ในการคัดเลือก และให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นที่สร้างชื่อให้กับมหาวิทยาลัย โดยให้อำนาจในการออกประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ได้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การให้รางวัลนักวิจัย พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่อง และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งนักวิจัยสามารถสมัครขอรับรางวัลประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฯ ดังนี้

๑. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ ดีเด่น
๒. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด
๓. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ต้องเป็นผลงานที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ หรือผลงานสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ดีเด่น (RMUTT Outstanding Researcher in Commercial or Participatory Community Research)
๔. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ดีเด่น
๕. นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยด้านบริการวิชาการ ดีเด่น

ในการนี้ นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดใบเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ที่ www.ird.mutt.ac.th และกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (ปิดรับสมัครเวลา ๑๖.๓๐ น.) ทั้งนี้ เอกสารใบเสนอขอรับรางวัลฯ และหลักฐานอ้างอิงตามที่ระบุไว้หมายเหตุ ใบเสนอขอรับรางวัล จะต้องนำส่งด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ภายในวันและเวลาที่กำหนด และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวศศิญา งามสมเกล้า โทร ๐-๒๕๔๙-๔๖๘๒ หรือ E-Mail : Sitaya_n@mutt.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อิริยิริยานนท์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา